



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานรังสีวิทยา (โทร. ๑๐๑๔๑-๒)

ที่ กรส. ๕๕ / ๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง ขอชมเชยเจ้าหน้าที่

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

ด้วยในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๒.๐๐ น. นายสรารุช เสรีกุลวิเวทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ชำนาญงาน เข้าปฏิบัติงานช่วงพักกลางวัน ได้เก็บมือถ้อยห้อยโนเกียที่เก้าอี้พักคอยหลังห้องธุรการ ได้นำมาให้นางประภาสิริ เกษรบัว นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ จากการตรวจสอบปรากฏว่าเป็นโทรศัพท์มือถือใหม่ไม่มีซิม สอบถามเจ้าหน้าที่ธุรการ นางณัฐวดี มณีรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ ประกันสังคม ได้ความว่าได้ยินเสียงเหมือนมีของหล่น และได้ยินผู้ป่วยชื่อนายวิชิน แซ่หยี่ บ่นโวยวายแต่จับใจความไม่ได้สักครู่หนึ่ง และผู้ป่วยไม่มีญาติมาด้วย เข้าใจว่าน่าจะเป็นโทรศัพท์ของผู้ป่วยรายนี้ ตรวจสอบผู้ป่วยกลับบ้านแล้วติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ป่วยให้ไว้ในประวัติคนไข้ก็ไม่มีผู้รับสาย จึงให้โน้ตติดหน้าของฟิล์มเอกซเรย์ของผู้ป่วยเพื่อรอสอบถาม ซึ่งผู้ป่วยมีนัดมาพบแพทย์อีกในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๖ และต้องมารับฟิล์มที่เอกซเรย์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๑๖.๐๐ น.ผู้ป่วยได้มารับบริการที่ ER แพทย์ส่ง เอกซเรย์ปอด นายสุชิน จินศิริณ ลูกจ้างชั่วคราว ได้นำของฟิล์ม เพื่อจัดฟิล์มให้แพทย์ได้เห็น โน้ตที่ของฟิล์ม ได้สอบถามผู้ป่วยว่าได้มีอะไรเกิดขึ้นในวันที่มาเอกซเรย์เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้ป่วยและญาติบอกว่าได้ทำมือถ้อยหล่นหายเป็นโนเกียธรรมดาไม่มีซิม นายสุชินจึงแจ้งให้ผู้ป่วยมารับของได้ในเวลาราชการจากนางประภาสิริ เกษรบัว ผู้ป่วยดีใจมากเพราะโทรศัพท์เพิ่งซื้อมาใหม่ยังไม่ได้ใช้ไม่รู้ว่าจะไปตามได้ที่ไหนและกล่าวคำขอบคุณ และชื่นชมความซื่อสัตย์และความมีน้ำใจของเจ้าหน้าที่ทั้งสามท่านคือ นายสรารุช เสรีกุลวิเวทย์ นางประภาสิริ เกษรบัว และ นายสุชิน จินศิริณ เป็นอย่างมาก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ เห็นควรประกาศสรรเสริญยกย่องในคุณงามความดีของบุคคลทั้งสามเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติ แก่เจ้าหน้าที่ทั้งสามท่าน ผู้กระทำความดีและเป็น การสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงพยาบาลกลาง ที่เก็บมือถ้อยและตามหาเจ้าของจนสามารถส่งทรัพย์สินคืนเจ้าของ จึงเห็นควรประกาศให้ทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สมพิศ วรเจริญศรี
(น.ส.สมพิศ วรเจริญศรี)
เจ้าพนักงานธุรการ

พอ/แพ.ป/ส.

นายชวิทย์ ประดิษฐ์บุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง
๑๓ มี.ค. ๒๕๕๖

เรียน รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
เพื่อโปรดพิจารณา

(นางเบญญาภรณ์ ตีระรัตนชัยเลิศ)
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา

ธิดา กองแสง
เจ้าหน้าที่ธุรการ

(นางฉวีรินทร์ เจียมศรีพงษ์)
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง ฝ่ายการแพทย์